

Đắk Nông, ngày 07 tháng 10 năm 2022

Số: 37 /BC-ĐDBQH

BÁO CÁO

Tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương)

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMITTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Từ ngày 20 - 21/9/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả cụ thể như sau:

I. Tình hình chung

Trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri trên địa bàn 4/8 huyện, thành phố của tỉnh. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cử tri đồng tình, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời thẳng thắn đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị góp ý cho Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền các cấp, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc phát sinh trong đời sống xã hội liên quan đến cuộc sống của người dân. Đồng thời, cử tri cũng thể hiện sự quan tâm của mình đến những vấn đề quan trọng của đất nước như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác cán bộ, vấn đề nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, đất đai... Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Quốc hội tỉnh và các ngành, các cấp của tỉnh trả lời trực tiếp tại hội nghị, còn các ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tổng hợp chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉ đạo giải quyết, trả lời cho cử tri.

II. Nội dung kiến nghị cụ thể

1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương

1.1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a. Thời gian qua, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cả nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng nghỉ việc nhiều, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Nguyên nhân chính được cho là mức thu nhập còn thấp, không đảm bảo trang trải cuộc sống. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ cần sớm quan tâm, xem xét đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động trong các cơ quan Nhà nước, đặc biệt cần quan tâm đến lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

b. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần có chính sách tinh giảm biên chế phù hợp, không cắt giảm 10 % biên chế theo cách cào bằng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có địa bàn chia cắt trong khi lại có mức tăng dân số cơ học lớn vì dân di cư không theo kế hoạch như tỉnh Đắk Nông.

c. Tỉnh Đắk Nông có nhiều loại khoáng sản, đặc biệt có trữ lượng và tài nguyên Bô xít lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, quy hoạch khoáng sản hiện nay còn nhiều tồn tại, gây không ít khó khăn cho việc thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội cũng như phát triển sản xuất, nhiều công trình giao thông không thể triển khai được vì đi qua khu vực quy hoạch khoáng sản. Vì vậy, cử tri kiến nghị Thủ tướng Chính phủ khi quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần quan tâm cân đối hài hoà giữa việc khai thác, bảo vệ tài nguyên quốc gia với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, việc triển khai quy hoạch, nhất là kế hoạch khai thác Bô xít cần phải xác định lộ trình cụ thể, rõ ràng, phù hợp để vừa đảm bảo việc quản lý đất rừng, diện tích che phủ rừng tại địa phương vừa đảm bảo ổn định cuộc sống, sản xuất của người dân có đất nằm trong khu vực quy hoạch, khai thác khoáng sản, tránh tình trạng người dân thì không có đất canh tác nhưng đất thì lại bỏ hoang thời gian dài.

d. Cử tri công tác trong ngành y tế kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau:

- Chỉ đạo Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần thống nhất về quy trình giám định, xem xét lý do vượt tổng mức của các cơ sở khám chữa bệnh trên bàn tỉnh Đắk Nông để sớm chi trả kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh. Vì hiện nay, số kinh phí vượt tổng mức giai đoạn 2018 – 2021 chưa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý thanh quyết toán, gây khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong thực hiện tự chủ, chi trả các chế độ cho viên chức, người lao động, chậm thanh quyết toán cho các công ty cung ứng thuốc, vật tư. Nếu vượt tổng mức kinh phí không được thanh quyết toán thì các cơ sở khám chữa bệnh không thể tiếp tục khám khi đã sử dụng hết quỹ Bảo hiểm y tế được giao.

- Chỉ đạo Bộ Y tế có văn bản thống nhất với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy trình giám định thống nhất. Hiện nay, quy trình giám

định này do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành chưa đảm bảo khách quan, tránh giám định và giảm trừ, xuất toán nhiều lần như hiện nay.

- Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm bố trí ngân sách hỗ trợ cho các cơ sở khám chữa bệnh bị thiếu hụt nguồn thu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

1.2. Đối với các Bộ, ngành Trung ương

1.2.1. Kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì toàn bộ các huyện và thị xã của tỉnh Đắk Nông thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2020 tỉnh Đắk Nông có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 01 thành phố (thành phố Gia Nghĩa được thành lập Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở nâng cấp từ thị xã Gia Nghĩa). Như vậy, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP không quy định thành phố Gia Nghĩa thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, mặc dù địa phương này được xác định là vùng cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đang đầu tư tại địa bàn thành phố Gia Nghĩa, cử tri đại diện khối doanh nghiệp kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm trình Chính phủ xem xét, quyết định thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

1.2.2. Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đang thực hiện việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia; trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn vướng mắc về chỉ tiêu đất quy hoạch lâm nghiệp đến năm 2030 Trung ương phân bổ **292.981 ha**, chiếm 45% diện tích tự nhiên của tỉnh. Với chỉ tiêu này sẽ phát sinh nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch, làm ảnh hưởng lớn tới thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn tới (có một điểm đáng lưu ý là do các yếu tố lịch sử để lại nên mặc dù quy hoạch là đất lâm nghiệp nhưng trong thực tế người dân đã trồng cây nông, công nghiệp, nhiều diện tích đã trồng trước năm 2004).

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho tỉnh Đắk Nông thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo sự hài hòa giữa cơ cấu diện tích đất lâm nghiệp và diện tích các loại đất khác nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn năm 2021 – 2030. Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, xem xét phương án quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 theo đề xuất của tỉnh là **247.565 ha** cho phù hợp với tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh,

đảm bảo sự hài hòa giữa cơ cấu đất lâm nghiệp và các loại đất khác, tạo điều kiện để quy hoạch sử dụng đất đạt hiệu quả, khai thác được tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

1.2.3 Kiến nghị với Bộ Công Thương

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV cử tri đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương về việc di dời đường dây điện cao thế 500 KV ra khỏi trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nhằm đảm bảo an toàn cho cả người dân và lưới điện cũng như tạo điều kiện để phát triển đô thị Gia Nghĩa nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung. Các kiến nghị này đã được Bộ Công Thương trả lời, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kế hoạch thực hiện cụ thể. Vì vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị nhanh chóng thực hiện công việc di dời này.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông trân trọng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội. /.

Nơi nhận: *NVC*

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng: CTQH, DN;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

Dương Khắc Mai